

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน แยกตามสายงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม(รอบ ๖ เดือน)

สายงาน	พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
สายงานสืบสวน	รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือ ให้ได้รับโทษ น้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน	๑.ควบคุมดูแลตาม เรื่อง มาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วรายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน
สายงานสอบสวน	รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการสอบสวนหรือ รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดกฎหมาย	๑.ควบคุมดูแลตาม เรื่อง มาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วรายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน
สายงานป้องกันปราบปราม	รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ	๑.กวดขันจับกุม ผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๒.เพิ่มวงรอบการตรวจของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วรายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุ่มตรวจการปฏิบัติมากขึ้น

<p>สายงานจรรยา</p>	<p>รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด กฎหมาย จรรยาจร เช่น ไม่พกใบขับขี่ อุปกรณ์ ส่วนควบไม่ สมบูรณ์ ฝ่าฝืน สัญญาไฟ จรรยาจร</p>	<p>๑.ควบคุมดูแลตาม เรื่อง มาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการอบรมก่อนปล่อย แลออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.สร้างระบบตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาค ประชาชนในการแจ้ง เบาะแส</p>	<p>๑.ดำเนินการประชุมกำชับ การปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียน จากประชาชนแล้วรายงาน ผลในที่ประชุมประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุ่ม ตรวจสอบการปฏิบัติมากขึ้น ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ตำรวจจรรยาที่ปฏิบัติงาน ด้วย ความถูกต้อง สุจริต ไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว</p>
<p>สายงานอำนวยการ</p>	<p>รับเงินหรือผลประโยชน์แลก กับการละเว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย</p>	<p>๑.ควบคุมดูแลตาม เรื่อง มาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาค ประชาชนในการแจ้ง เบาะแส</p>	<p>๑.ดำเนินการประชุมกำชับ การปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียน จากประชาชนแล้วรายงาน ผลในที่ประชุมประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุ่ม ตรวจสอบการปฏิบัติมากขึ้น</p>